

ภาพกิจกรรม การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๔
โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น



รายงานผลการประชาคม เรื่อง การจัดประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล การจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๔ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลกุดตุ้ม

ดำเนินการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๔ ในวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม โดยนางกนกพร ศรีวงกุล นายกองการบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๔ ประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนา เพื่อจะได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์

กิจกรรม การจัดประชุม

“นายก พบปะ พี่น้องชาวตำบลกุดตุ้ม”

โดยเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้อง ราษฎรในตำบลกุดตุ้ม ได้เสนอแนะ ได้เสนอปัญหา

และวิพากษ์วิจารณ์ การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “นายก พบปะ พี่น้องชาวตำบลกุดตุ้ม” ก่อนการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เพื่อรับฟังความต้องการ และปัญหาของราษฎรในตำบลกุดตุ้ม เช่น เรื่องการทำถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต การขยายไฟฟ้าแรงต่ำ เรื่องแหล่งน้ำ ภัยแล้ง เป็นต้น ในการนี้ นำโดยนางกนกพร ศรีวนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ในนาม ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ และเปิดโอกาสให้ ราษฎร หรือตัวแทนหมู่บ้านในตำบลกุดตุ้ม เสนอแนะและวิพากษ์วิจารณ์ การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน เพื่อที่หน่วยงาน จะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมดังนี้

- มติที่ประชุม มีข้อเสนอแนะให้เร่งดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนงาน

ในการนี้ หน่วยงาน จะได้นำข้อเสนอแนะของการประชุมในครั้งนี้ ไปปรับปรุงการทำงานของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อไป



